



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๔๙๐

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑- ๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง แนวทางบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ และการเร่งรัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม (กท.) ต้องการเน้นย้ำให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐบาลมีแผนการกระจายวัคซีน ๓ ช่องทาง คือ (๑) ระบบ “หมอพร้อม” ซึ่งที่ผ่านมาเปิดให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรคลงทะเบียน ขณะนี้มียอดลงทะเบียนแล้วประมาณ ๗.๔ ล้านคน โดยเป็นการลงทะเบียนในกรุงเทพฯ ประมาณ ๘ แสนคน และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปอายุต่ำกว่า ๖๐ ปี ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พ.ค.นี้ ข้อดี คือ ประชาชนสามารถเลือกวันเวลาและสถานที่ได้เอง (๒) การลงทะเบียน ณ จุดบริการ (On-site Registration) ซึ่งช่องทางนี้ปรับจากการเรียกว่า วอล์กอิน (Walk in) เนื่องจากหากใช้คำว่าวอล์กอิน อาจเกิดความเข้าใจผิดว่าทุกคนที่เดินทางไปจะได้ฉีดในวันนั้น จนอาจเกิดปัญหาตามมาได้ แต่การลงทะเบียน ณ จุดบริการ จะมีระบบรองรับและแจ้งประชาชนเมื่อเดินทางไปลงทะเบียนว่ามีวัคซีนสนับสนุนเพียงพอ ณ จุดบริการ ในวันนั้นหรือไม่ หากพร้อมฉีดแต่วัคซีนไม่พอในวันนั้นก็สามารถลงทะเบียนเพื่อนัดฉีดในวันอื่นได้ โดยไม่ต้องเสียเวลามารอฉีดอีกในวันต่อไป แต่สามารถมาฉีดตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว และขอย้ำช่องทางนี้เป็นการบริการเสริม สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ กทม.ได้กระจายจุดบริการวัคซีนทั่วพื้นที่ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยงาน จำนวน ๒๓๑ แห่ง นอกจากนี้ ได้เตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลอีก ๒๕ แห่ง โดยเตรียมความพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ได้เปิดทดลองระบบแล้ว ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ศูนย์การค้าสยามมิตราทาวน์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ และ บิ๊กซี บางบอน (๓) การจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเฉพาะ หรือการกระจายวัคซีนเชิงยุทธศาสตร์ เน้นจัดสรรวัคซีนไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่มีความจำเป็นพิเศษ หรือมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต เช่น บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อสม. ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานด้านการบิน ครู อาจารย์ ผู้ขับขี่ยานยนต์และจักรยานยนต์สาธารณะ พนักงานรถไฟและรถไฟฟ้า พนักงานในโรงแรม คณะผู้แทนการทูตและองค์กรระหว่างประเทศ นักธุรกิจ และนักเรียน นักศึกษาที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ บุคลากรในโรงงาน คนพิการ พนักงานภาคบริการอาหารและยา และกลุ่มอื่น ๆ เพื่อให้การใช้ชีวิตและเศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้ โดยประชาชนกลุ่มนี้สามารถติดต่อนัดหมายผ่านสถานพยาบาล หรือ อสม. ได้โดยตรง หรือหากเป็นกลุ่มบุคคล หรือสมาคมที่มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน สามารถยื่นเรื่องต่อกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อพิจารณาจัดสรรวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่ฉีดต่อไป

- รัฐบาลมีเป้าหมายระดมฉีดวัคซีนแบบปูพรมในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ ให้ได้อย่างน้อย ๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๗๐ ของประชากร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ภายใน ๒ เดือนนี้ (เดือน มิ.ย.-ก.ค.๖๔) และฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งประเทศให้ครบ ๕๐ ล้านคน ภายในปี ๒๕๖๔

๑.๒ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ได้หารือเรื่องการฉีดวัคซีน โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เป็นวาระแห่งชาติ จะต้องฉีดให้ได้ร้อยละ ๗๐ ของทุกคนในประเทศไทยภายในเดือน ธ.ค.๖๔ ส่วนการกระจายวัคซีนว่าจะฉีดที่ใดและลงทะเบียนอย่างไร ขอให้ติดตามประกาศจากจังหวัดที่ได้รับการกระจายวัคซีนตามจำนวนประชากรและมีแนวทางการบริหารจัดการต่างกันในแต่ละจังหวัด สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๐ พ.ค.นี้ จะมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปและประกาศให้ประชาชนทราบจุดใดให้ลงทะเบียนฉีดได้ อย่างไรก็ตาม หลักการกระจายวัคซีนต้องยึดหลักความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนในการเข้าถึงวัคซีน รวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ด้วย

๑.๓ รายงานข่าว คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอแจ้งแนวทางให้บริการวัคซีนโควิด-๑๙ แบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ทุกจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ระบุตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙ ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของประชากร

- กรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พิจารณาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการวัคซีนภายใต้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้ (๑) เตรียมความพร้อมจุดให้บริการวัคซีนทั้งในและนอกโรงพยาบาล เช่น ศูนย์การค้า สนามกีฬา ศูนย์ประชุม โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยยึดหลักป้องกันการแพร่เชื้อในจุดให้บริการ มีการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน ๓๐ นาที เตรียมอุปกรณ์กู้ชีพและรถพยาบาล พร้อมส่งโรงพยาบาลได้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน (๒) กำหนดช่องทางการลงทะเบียนและการเข้ารับวัคซีน ๓ ช่องทาง ดังนี้ ๑.จองผ่าน "หมอพร้อม" ใน LINE Official Account หรือ Application ๒.นัดหมายผ่านสถานพยาบาล อสม.หรือผ่านองค์กร และ ๓.ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (on-site registration) ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร สามารถพิจารณาปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสม และ (๓) จัดระบบการให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มคณะทูตานุทูตและองค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มชาวไทยที่จะขอรับวัคซีนก่อนไปศึกษาต่อทำงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนตามแนวทางให้บริการวัคซีนโควิดแบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาด พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิ.ย.๖๔ นอกจากนี้ กรณี ณ จุดฉีด หรือผู้ที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนดสถานพยาบาลในเขตรับผิดชอบที่จะให้บริการแบบลงทะเบียน ณ จุดฉีดได้เองตามบริบทพื้นที่

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กท. ยืนยันหากในแต่ละจุดที่บริการมีวัคซีนเพียงพอในแต่ละวัน และมีวัคซีนสำรอง เนื่องจากมีผู้ที่นัดแล้วแต่ไม่ได้มาฉีดตามนัด รัฐบาลก็มีแผนในการเปิดการฉีดวัคซีนแบบวอล์กอินได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดและความรุนแรงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งมีการระบาดในหลายคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ นายกรัฐมนตรีมีความจำเป็นต้องตัดสินใจปรับแผน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการบริการหลักยังเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบ "หมอพร้อม" และการวอล์กอินจะเป็นการบริการเสริมในช่วงนี้

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ แม้ประเทศจีนจะมีประชากรจำนวนมากและมีพื้นที่กว้างใหญ่ แต่ก็ไม่มียุทธศาสตร์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ เนื่องจากรัฐบาลจีนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Big data โดยกำหนดให้ประชาชนที่จะฉีดวัคซีนต้องลงทะเบียนล่วงหน้า และมีขั้นตอนการลงทะเบียนที่ไม่ยุ่งยาก เนื่องจากชาวจีนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตามสะดวกด้วยการ (๑) ลงทะเบียนผ่านองค์กรที่สังกัด หรือบริษัทที่ทำงาน และ (๒) ลงทะเบียนด้วยตนเองในเขตพื้นที่ที่ตนพักอาศัย ซึ่งจะมีการติดประกาศเป็น QR Code ให้ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนใกล้ที่พัก หรือใกล้สถานที่ทำงาน และมีข้อความส่งมาเตือนในโทรศัพท์มือถือเมื่อถึงวันนัดหมาย ทำให้ประชาชนสามารถฉีดวัคซีนใกล้บ้าน หรือใกล้ที่ทำงาน โดยไม่ต้องสร้างระบบลงทะเบียนใหม่หลายระบบให้เกิดความสับสน

๓.๒ สนับสนุนการปรับปรุงแผนการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้กับประชาชน โดยขยายช่องฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเป็น ๓ ช่องทาง คือ ช่องทางที่ ๑ สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่าน "หมอพร้อม" ประมาณ ๗ แสนคนในกรุงเทพฯ ช่องทางที่ ๒ เสริมการให้บริการพิเศษสำหรับประชาชนที่วอล์กอินไปเข้าคิวลงทะเบียนที่จุดบริการฉีดวัคซีนโดยตรง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนเร็วขึ้น และ

ช่องทางที่ ๓ จัดทีมเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนให้เฉพาะกลุ่มวัยทำงาน เช่น กลุ่มอาชีพภาคบริการ ผู้ขับขีรถแท็กซี่ วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานบริษัทเอกชน หรือแรงงานภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้ประเทศไทยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต่อสู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดได้โดยเร็ว

๓.๓ สิ่งที่รัฐบาลต้องเตรียมการรับมือในขณะนี้ คือ การจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้ทั่วถึงเพียงพอ และทันต่อการแก้ไขสถานการณ์ เนื่องจากหากไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้เพียงพอ สิ่งที่จะตามมา คือ การแย่งชิงกันฉีดวัคซีน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนมีโอกาสกับคนด้อยโอกาส รวมถึงอาจเกิดการทุจริตเพื่อเข้าถึงวัคซีนได้ก่อน และหากปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเกรงอาจเป็นการขยายประเด็นให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาต่อไปได้

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.facebook.com/khaosod เห็นว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในขณะนี้ยังไม่น่าวางใจและมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง จึงสนับสนุนให้เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด ขณะเดียวกันรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งหาข้อสรุปแนวทางให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะการฉีดแบบวอล์กอิน เพื่อลดความสับสนของประชาชนโดยเร็ว

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กทม. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่าง ๆ ในการขยายจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ทั้งในและนอกโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ผลการให้บริการวัคซีนโควิด-๑๙ ของ กทม. ในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด-๑๙ ของ กทม. เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงเดือน มิ.ย. และเดือน ก.ค. ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgronline.com, www.mcot.net, www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.tnnthailand.com, www.js๑๐๐.com, www.innnews.co.th, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me